

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔



ของ

เทศบาลตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
บัญชีแสดงเหตุผลในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการ	๓
บัญชีแสดงเหตุผลในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงบัญชีครุภัณฑ์	๔
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)	๕-๖
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒)	๗-๙
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	๑๐-๑๑



หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๔

เทศบาลตำบลลานสัก มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานสักให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ส่วนที่ ๓๑๐.๓/ว ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นั้น

เทศบาลตำบลลานสัก มีความจำเป็นจะดำเนินการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ "ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้"

"ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้"

"ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว"

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลลานสัก จึงขอเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔

**บัญชีแสดงเหตุผลในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)**

- โครงการที่เพิ่มเติม มีจำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เหตุผลที่เพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบหลัก	ลำดับ
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบาสเกตบอล (หน้า ๗)	เพื่อให้มีแสงสว่างภายในสนามบาสเกตบอล	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองการศึกษา	๑
๒	โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหน้าฝายปากเหมือง (หน้า ๗)	เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะในชุมชนให้มีสภาพพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๒
๓	โครงการก่อสร้างประปาเทศบาลขนาดใหญ่บริเวณหลังอยู่ข้างนะ (หน้า ๗)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภค	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๓
๔	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลลานสัก (หน้า ๗)	เพื่อให้ประชาชนมีห้องน้ำใช้ในการประชุมและอบรมได้อย่างสะดวก	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๔
๕	โครงการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ภายในสำนักงานและระบบประปาของเทศบาลตำบลลานสัก (หน้า ๘)	เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าและการมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๕
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก (หน้า ๙)	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเมือง -การบริหาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	๖

บัญชีแสดงเหตุผลในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)

- ครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม มีจำนวน ๘ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	เหตุผลที่เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบหลัก
๑	เก้าอี้พักคอย ชนิด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๓ ชุด (หน้า ๑๐)	เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อประสานงาน	สำนักปลัดเทศบาล
๒	เก้าอี้ผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ ตัว (หน้า ๑๐)	เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหาย	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โต๊ะทำงาน (ปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ ตัว (หน้า ๑๐)	เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหาย	สำนักปลัดเทศบาล
๔	ชุดรับแขก ห้องปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ชุด (หน้า ๑๐)	เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (หน้า ๑๐)	เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล
๖	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (หน้า ๑๑)	เพื่อใช้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๒ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (หน้า ๑๑)	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา
๘	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๓ เครื่อง (หน้า ๑๑)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา